

โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (ระบบส่งน้ำ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอกงเทพา จังหวัดสงขลา

ความเป็นมา :

ด้วยสำนักพระราชเลขาธิการ ได้มีหนังสือที่ รล 0005.5/7177 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2547 ขอให้กรมชลประทาน พิจารณากรณี นายเกษมศักดิ์ สุขเกษม นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอกงเทพา จังหวัดสงขลา ได้มี หนังสือที่ที่ สข 77901/184 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ถึงสำนักพระราชเลขาธิการ ขอให้ให้นำความกราบบังคมทูล พระกรุณาขอพระราชทานพระมหากรุณาในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1,2 และ 4 ตำบล วังใหญ่ และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอกงเทพา จังหวัดสงขลา ราษฎรประมาณ 522 ครัวเรือน จำนวน 2,023 คน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และน้ำสำหรับเกษตรกรรม ดังรายละเอียด ตามสำเนาหนังสือที่แนบ

สำนักชลประทานที่ 16 ร่วมกับนายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ พร้อมทั้งราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่ และศึกษาข้อมูลต่าง ๆ แล้ว เห็นว่ามีเส้นทาง ที่จะให้ความ ช่วยเหลือได้ โดยการก่อสร้างฝายบ้านใหม่ พร้อมระบบท่อส่งน้ำ และก่อสร้างถังกรองน้ำ-เก็บ น้ำ เพื่ออุปโภค- บริโภค

วัตถุประสงค์ :

เพื่อช่วยเหลือราษฎร หมู่ที่ 1,2 และ 4 ตำบลวังใหญ่ และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอกงเทพา จังหวัดสงขลา ราษฎรประมาณ 522 ครัวเรือน จำนวน 2,023 คน ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค- บริโภค และน้ำสำหรับเกษตรกรรม

สถานที่ดำเนินการ : หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอกงเทพา จังหวัดสงขลา

สภาพภูมิประเทศ :

สภาพภูมิประเทศบริเวณที่ราษฎรทูลเกล้าถวายฎีกา คือ หมู่ที่ 1,2 และ 4 ตำบลวังใหญ่ และหมู่ที่ 6 ตำบลเกาะ สะบ้า อำเภอกงเทพา จังหวัดสงขลา ลักษณะโดยทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบเชิงเขาแถบเทือกเขาแก้วและเทือกเขา สูง สภาพป่าไม้โดยส่วนใหญ่ค่อนข้างสมบูรณ์ ราษฎรบุกรุกเข้าไปทำสวนยางพาราและสวนผลไม้บางส่วน โดยมี เนินเขาสูงต่ำสลับกันไป ราษฎรประมาณ 670 ครัวเรือน ประชากร 2,669 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ ลักษณะการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของชุมชนจะอยู่ที่ราบกระจายตัวไปตามถนนทางหลวงชนบทภายในหมู่บ้าน ปัจจุบันราษฎรใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นเพื่อ การอุปโภค-บริโภค แต่มักประสบปัญหา โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งระดับน้ำในบ่อน้ำตื้นจะลดลงจนแห้ง ขอด จึงทำให้ปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และสำหรับน้ำเพื่อการเกษตร ราษฎรใช้น้ำจากระบบท่อส่งน้ำที่ดำเนินการก่อสร้างขึ้นมาเอง เพื่อใช้ในสวนผลไม้ แต่ไม่สามารถใช้น้ำได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ

สภาพลำน้ำ :

แหล่ง น้ำที่ราษฎรร้องขอโครงการเพื่อการพัฒนาจัดหาน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร ให้แก่ราษฎรบ้านคลองยอ, บ้านพรุกง, บ้านใหม่ ตำบลวังใหญ่ และบ้านพรุกตุ ตำบลเกาะสะบ้า คือลำน้ำสาขาของคลองช้างแหก มีต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาแก้วและเทือกเขาสูง ไหลผ่านบ้านใหม่และบ้านพรุกตุ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปลงคลองลำพีระและคลองเทพา ไหลออกสู่ทะเลอ่าวไทย ระบบลุ่มน้ำมีความลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ ลักษณะท้องน้ำเป็นกรวดทราย, หินใหญ่และหินลอย ความลาดเทของลำน้ำประมาณ 1 :15 ขนาดความกว้างของลำน้ำจากตลิ่งซ้ายถึงตลิ่งขวาประมาณ 12.00 เมตร ระดับตลิ่งถึงระดับท้องน้ำสูงประมาณ 6.00 เมตร ลาดตลิ่งบริเวณหัวงานประมาณ 1 :1.5 สภาพดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว การแพร่กระจายของน้ำทำในลำน้ำแต่ละช่วงเวลาไม่สม่ำเสมอ โดยจะมีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน (เดือนตุลาคม-ธันวาคม) ส่วนในฤดูแล้งจะมีน้ำไหลริน มีความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 0.10 เมตร มีน้ำไหลตลอดปี

ข้อมูลการดำเนินงาน :

ลักษณะโครงการ

1. ปีงบประมาณ 2550 โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ) ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 3.00 ม. ยาว 16.00 ม. งบประมาณ 9,749,000 .- บาท

2. ปีงบประมาณ 2551 โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระบบส่งน้ำ ก่อสร้าง MANHOLE อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 แห่ง

กลุ่มผู้ใช้น้ำ :

การแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ โครงการฝายทดน้ำบ้านใหม่อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ได้แต่งตั้งตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ คำสั่งที่ 29/2550 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2550

ผลประโยชน์ :

จำนวนราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ เมื่อก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2551 แล้วเสร็จ 522 ครัวเรือน จำนวน 2,023 คน

พื้นที่ การราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์ เมื่อก่อสร้างตามปีงบประมาณ 2551 แล้วเสร็จ 100 ไร่

รูปภาพโครงการ (ระบบส่งน้ำ)



